

BÁO CÁO

Kết quả giải quyết, trả lời những vấn đề phản ánh, kiến nghị trước khi tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa Bí thư Huyện ủy với Nhân dân xã Hành trung

Thực hiện Công văn số 1494-CV/HU ngày 24/3/2025 của Huyện ủy Nghĩa Hành chuẩn bị đối thoại trực tiếp giữa Bí thư Huyện ủy với Nhân dân xã Hành Trung; UBND huyện trả lời những vấn đề được phản ánh tại Báo cáo số 01-BC/BTGDVHU ngày 28/02/2025 của Ban Tuyên giáo và Dân vận Huyện ủy về “Những phản ánh, kiến nghị của cán bộ, quân dân chính xã Hành Trung”, cụ thể như sau:

Nội dung 1. Đề nghị ngành chức năng quan tâm, đầu tư xây dựng tuyến kênh N12-10, vì tuyến kênh này vẫn còn là kênh đất không đáp ứng nhu cầu phục vụ nước sản xuất cho khoảng 120ha lúa và hoa màu tại Hiệp Phố Trung và Hiệp Phố Nam

Trả lời: Sáng ngày 25/3/2025, Phòng Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với UBND xã Hành Trung kiểm tra tuyến kênh mương N12-10 với tổng chiều dài khoảng 1.000 m, phục vụ tưới cho khoảng 120ha lúa và hoa màu tại Hiệp Phố Trung và Hiệp Phố Nam. Qua kiểm tra thực tế, tuyến kênh mương N12-10 là kênh đất, bị bồi lấp, nên lưu lượng nước không đủ phục vụ tưới cho 120ha lúa và hoa màu. Vì vậy, kiến nghị của cử tri là chính đáng, tuy nhiên do ngân sách huyện gặp nhiều khó khăn nên nguồn kinh phí sự nghiệp hàng năm còn thấp so với nhu cầu của địa phương. Để khắc phục tạm thời, đề nghị UBND xã Hành Trung chỉ đạo cho HTX NN nạo vét, duy tu bảo dưỡng và điều tiết nước cho phù hợp.

Nội dung 2. Hiện nay, 03 điểm trường Mầm non trên địa bàn xã đã được công nhận trường chuẩn quốc gia giai đoạn I. Tuy nhiên, điểm trường tại thôn Hiệp Phố Tây chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đề nghị ngành chức năng huyện quan tâm, hướng dẫn để địa phương thực hiện.

Trả lời: Đối với Trường Mầm non là tổ chức sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc thẩm quyền của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Quảng Ngãi, đề nghị đơn vị liên hệ Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Quảng Ngãi để được hướng dẫn giải quyết các thủ tục theo đúng quy định.

Nội dung 3. Việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất vườn sang đất ở theo Luật sửa đổi đất đai năm 2024, lệ phí chuyển đổi khá cao, người dân có nhu cầu nhưng không có khả năng chuyển đổi. Vấn đề này gây bức xúc trong Nhân dân. Đề nghị ngành chức năng của huyện quan tâm, kiến nghị phối hợp ngành cấp trên có hướng giải quyết để người dân thực hiện quyền chuyển đổi mục đích sử dụng đất thuận lợi.

Trả lời: Thực hiện nghĩa vụ tài chính khi chuyển đổi mục đích sử dụng đất vườn sang đất ở theo Luật Đất đai năm 2024 thực hiện theo quy định tại Nghị định số 103/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ, giá đất theo bảng giá đất do UBND

tỉnh Quảng Ngãi quy định; ý kiến của người dân về giá đất quá cao thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh. Vì vậy UBND huyện ghi nhận ý kiến của cử tri và tổng hợp báo cáo cấp thẩm quyền xem xét.

Nội dung 4. Liên quan đến 11 thửa đất do UBND xã tham mưu đổi đất làm nghĩa trang, nhưng không tham mưu cấp GCNQSD đất khi đổi đất cho những hộ dân này; về sau, 11 thửa đất này được đưa vào đất 09 (đất thuộc UBND xã quản lý nên không cấp sổ đỏ được, Nhân dân bức xúc. Đề nghị ngành chức năng huyện quan tâm, hướng dẫn giải quyết.

Trả lời: Đề nghị UBND xã Hành Trung xác lập hồ sơ phương án bồi thường hỗ trợ của dự án trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định để có cơ sở thực hiện các bước tiếp theo. Nội dung này, UBND huyện đã chỉ đạo tại các thông báo kết luận cuộc họp trực báo công tác quản lý đất đai và cấp giấy chứng nhận QSD đất.

Nội dung 5. Cầu Tú Chanh, Hành Trung đi qua xã Nghĩa Trung (huyện Tư Nghĩa) đã xuống cấp, hư hỏng nặng trong khi lưu lượng người tham gia giao thông đông, dễ gây tai nạn. Đề nghị huyện quan tâm hỗ trợ kinh phí đầu tư xây mới, đảm bảo việc đi lại cho người dân

Trả lời: UBND huyện đã giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng phối hợp địa phương kiểm tra hiện trạng, tham mưu UBND huyện báo cáo UBND tỉnh (tại Báo cáo số 362/BC-UBND ngày 25/9/2024). Đồng thời, Sở Giao thông vận tải đã phối hợp với cơ quan chức năng của huyện và UBND xã Hành Trung kiểm tra, đánh giá hiện trạng và thống nhất đề xuất UBND tỉnh xem xét, hỗ trợ kinh phí để đầu tư nâng cấp, sửa chữa (tại biên bản làm việc ngày 14/11/2024). Tuy nhiên, đến nay chưa được phân bổ kinh phí để thực hiện, UBND huyện ghi nhận kiến nghị của cử tri và sẽ tiếp tục kiến nghị sở ban ngành tỉnh quan tâm.

Nội dung 6. Đường tỉnh lộ 628 đoạn Hành Trung đi Nghĩa Phương (huyện Tư Nghĩa) thường xuyên bị ngập nước vào mùa mưa, dễ gây tai nạn cho người tham gia giao thông. Đề nghị huyện kiến nghị ngành cấp trên làm hệ thống thoát nước dọc tuyến đường này.

Trả lời: Nội dung này đã được Sở Giao thông vận tải phối hợp với địa phương kiểm tra thực tế để đề xuất kinh phí đầu tư hệ thống thoát nước bằng nguồn vốn sự nghiệp giao thông hằng năm của tỉnh. Bên cạnh đó đã lấy ý kiến của UBND xã Hành Trung về việc xác định vị trí của xã để bố trí rãnh thoát nước dọc phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

Nội dung 7. Hiện nay để tránh Trạm thu phí Cầu Cát, một số phương tiện giao thông (nhất là lượng xe công tơ nơ) thường lưu thông trên đường tỉnh lộ 628 (đoạn quốc lộ 1A đi thị trấn Chợ Chùa) vào ban đêm, dễ gây tai nạn. Đề nghị huyện có hướng xử lý, đồng thời cho đầu tư xây dựng đường điện chiếu sáng tỉnh lộ 628 từ vòng xoay Chợ Chùa đến giáp xe lửa.

Trả lời: Tiếp thu kiến nghị của Nhân dân, UBND huyện sẽ đề xuất ngành chức năng của tỉnh tổ chức tuần tra, kiểm soát đối với các phương tiện giao thông tham gia giao thông trên tuyến ĐT.628 để đảm bảo an toàn. Đối với việc đầu tư hệ thống điện chiếu sáng dọc trên tuyến thì nguồn kinh phí đầu tư lớn mà nguồn thu ngân sách của huyện trong năm qua gặp nhiều khó khăn nên chưa thể đầu tư, đáp

ứng nguyện vọng của Nhân dân.

Nội dung 8. Các tuyến đường bê tông nông thôn trên địa bàn xã hiện nay đã hư hỏng, xuống cấp, mùa mưa thường lầy lội, ngập nước, khó khăn trong việc đi lại của người dân. Đề nghị huyện quan tâm, hỗ trợ kinh phí để đi tu, bảo dưỡng, nâng cấp. Hệ thống đường nội đồng lầy lội, không đáp ứng được cơ giới hóa trong sản xuất, một số diện tích bị bỏ hoang. Đề nghị huyện quan tâm, hỗ trợ kinh phí để đầu tư xây dựng

Trả lời: Đối với hệ thống đường trục thôn, ngõ xóm, đường nội đồng thuộc thẩm quyền quản lý, đầu tư của UBND cấp xã. Đề nghị UBND xã Hành Trung xem xét, bố trí kinh phí để thực hiện.

Nội dung 9. Hiện nay, Chợ Chiều đã xây dựng xong, nhưng chưa tổ chức đấu giá gây khó khăn cho việc buôn bán của tiểu thương; việc buôn bán tự phát của các hộ kinh doanh nhỏ lẻ, nhất là buôn bán thực phẩm tươi sống tràn lan, không đúng nơi quy định làm ảnh hưởng môi trường, mất mỹ quan, tiềm ẩn tai nạn, gây bức xúc cho các tiểu thương. Đề nghị ngành chức năng quan tâm, có hướng xử lý, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của các tiểu thương.

Trả lời: Thực hiện Nghị định số 85/2024/NĐ-CP ngày 10/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giá; UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 4174/UBND-KTTH ngày 05/8/2024, phân công các sở, ngành tham mưu đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của hàng hoá, dịch vụ thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh. Sở Công Thương đang chủ trì phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Tài chính và các sở ngành liên quan rà soát, đánh giá; đồng thời đang tham vấn ý kiến và hướng dẫn của Bộ Tài chính, Bộ Công Thương để tham mưu đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của Giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ được đầu tư từ nguồn vốn nhà nước để có cơ sở tham mưu UBND tỉnh ban hành Giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ được đầu tư từ nguồn vốn nhà nước (thay thế Quyết định 15/2017/QĐ-UBND) trong thời gian đến.

Ngoài ra, ngày 05/6/2024, Chính phủ ban hành Nghị định số 60/2024/NĐ-CP về phát triển và quản lý chợ; UBND tỉnh đã có Công văn số 5814/UBND-KTN ngày 29/10/2024 Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 60/2024/NĐ-CP ngày 05/6/2024 của Chính phủ về quản lý và khai thác chợ, Sở Công Thương đang tích cực rà soát, tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản triển khai thực hiện Nghị định số 60/2024/NĐ-CP.

Vì vậy, trong thời gian chờ đợi cơ quan cấp trên ban hành về Quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, đề nghị UBND xã Hành Trung quản lý Chợ Chiều được phân cấp theo quy định tại điểm c, khoản 2, Điều 4, Chương 1 Nghị định 60/2024/NĐ-CP để quản lý đảm bảo theo quy định.

Nội dung 10. Đề nghị Điện lực Nghĩa Hành phối hợp cùng địa phương kiểm tra thực tế việc thi công và đấu nối điện tại một số điểm trên địa bàn xã, sớm đưa vào sử dụng, đồng thời đảm bảo an toàn điện cho người dân

Trả lời: UBND huyện tiếp thu kiến nghị của cử tri, đồng thời sẽ đề nghị Điện lực Nghĩa Hành phối hợp địa phương, các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện

hoàn thành việc thi công và đấu nối điện tại một số điểm trên địa bàn huyện, đưa vào sử dụng, phục vụ nhu cầu của Nhân dân.

Nội dung 11. Đề nghị huyện quan tâm, hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng mới đài phát thanh cho địa phương

Trả lời: Thực hiện Kết luận số 2734-KL/TU ngày 06/3/2025 của Tỉnh ủy Quảng Ngãi về Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác đại hội và công tác cán bộ, Thông báo số 1691-TB/TU ngày 18/3/2025 của Thường trực Tỉnh ủy về một số nội dung liên quan đến việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh, Công văn số 1567/UBND KTTH ngày 24/3/2025 của UBND tỉnh về việc đầu tư xây dựng mới, sửa chữa trụ sở làm việc và mua sắm tài sản cố định, nên tạm dừng việc đầu tư, mua sắm mới tài sản; khi có chủ trương mới phòng tham mưu UBND huyện xem xét đề nghị của địa phương, kiến nghị của cử tri về hỗ trợ kinh phí.

Nội dung 12. Đề nghị huyện quan tâm, hỗ trợ kinh phí làm tường rào, cổng ngõ cho điểm trường Mầm non thôn Hiệp Phố Bắc, xã Hành Trung; lắp đặt camera an ninh tại các điểm trường trên địa bàn xã

Trả lời: Hiện nay, UBND huyện (phòng Tài chính-Kế hoạch) chưa nhận được đề nghị của Trường Mầm non Hành Trung cũng như báo cáo nội dung này của phòng Giáo dục và Đào tạo nên chưa có cơ sở để chỉ đạo phòng chức năng tham mưu, triển khai thực hiện. Đề nghị phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với đơn vị liên quan, các điểm trường kiểm tra, rà soát, báo cáo cụ thể về UBND huyện (qua phòng Tài chính-Kế hoạch) để hỗ trợ, đầu tư theo đúng quy định.

UBND huyện kính báo cáo./.

Nơi nhận:

- TT Huyện ủy,
- TT HĐND huyện;
- Ban Dân vận Huyện ủy;
- CT, PCT UBND huyện;
- VP Huyện ủy;
- Văn phòng HĐND&UBND huyện;
- Phòng ban thuộc huyện;
- Ban Tuyên giáo-Dân vận Huyện ủy;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Đinh Xuân Sâm